



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖

ที่ อว ๖๙.๑.๑/๑๓๖

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสภาวิชาการ/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาระชาการ

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้กำหนดวันสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกำหนดวันประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย คือ วันพุธแรกของทุกเดือน โดยจัดทำ เป็นประกาศมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อให้ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับทราบ กำหนดวันสุดท้ายของการส่งเอกสารประกอบการขอจบการศึกษาและวันที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละ เดือน ตามเอกสารที่แนบมา นั้น

เนื่องจากปัจจุบันราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่อง การจัดตั้ง ส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำให้ประกาศทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น ทำให้บัณฑิตวิทยาลัยได้เปลี่ยนเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักบริหารและพัฒนาระชาการ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยได้สิ้นสุดลง ดังนั้น เพื่อให้การเสนอรายชื่อสำเร็จการศึกษาและกำหนดวันสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาระชาการจึง เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาวันสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็น วันประชุมคณะกรรมการวิชาการ คือ วันพุธที่ ๓ ของทุกเดือน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ วิชาการบัณฑิตศึกษา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบกำหนดวันสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็น วันประชุมคณะกรรมการวิชาการ คือ วันพุธที่ ๓ ของทุกเดือน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา

๒. ให้สำนักบริหารและพัฒนาระชาการเร่งดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา

๓. ให้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย